

Sáu Bước Chứng Nhận Hệ Thống

Intertek

Valued Quality. Delivered.



Từ năm 1987, các công ty đã thu được lợi nhuận từ việc đạt được đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chuỗi tiêu chuẩn ISO. Hệ thống quản lý hiệu quả thành lập một quy trình để tiếp tục tìm kiếm mọi cách cải thiện sản phẩm và dịch vụ của công ty. Nhờ vào sự phát triển và thực thi cải thiện hệ thống liên tục, công ty sẽ vận hành một cách hiệu quả hơn.

Chứng nhận hệ thống quản lý bởi công ty chứng nhận độc lập như Intertek, chúng tôi cam kết hệ thống tổ chức của khách hàng sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn thích hợp. Con đường lấy giấy chứng nhận bao gồm 6 bước – với sự chuyên nghiệp của Intertek sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành từng bước.

Những điểm nổi bật của Intertek

- Thương hiệu tin cậy đi đầu trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận
- Chuyên gia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, chúng tôi mang đến những giải pháp an toàn và tin cậy với những dịch vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Tập đoàn Intertek có tên trên sở giao dịch chứng khoán London - FTSE100
- Khách hàng của chúng tôi là các công ty đầu ngành trong và ngoài nước, các tổ chức chính phủ
- Có mặt trên 100 quốc gia với hơn 36,000 nhân viên

Cam kết

Một khi bạn chọn Intertek là đối tác chứng nhận, bạn sẽ được chỉ định chuyên viên đánh giá hàng đầu để hướng dẫn bạn trong suốt toàn bộ quá trình đánh giá. Với hệ thống chuyên nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ nhận được dịch vụ riêng biệt và sâu sắc nhất.

Đánh giá thử

Bước này tuy không bắt buộc, nhưng nó thật sự rất hữu ích trong việc phát hiện ra những vấn đề tiềm ẩn và cải thiện nó để đạt được giấy chứng nhận trong lần đầu tiên. Bạn chỉ cần tốn một khoản đầu tư nhỏ có thể bù lại từ khoản tiền lãi sau này bởi tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho lần đánh giá thứ hai. Bước này được thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ và triển khai quản lý hệ thống, đồng thời cũng giúp cho nhân viên làm quen với quy trình hoạt động

Giai đoạn 1

Ở giai đoạn này, người quản lý đánh giá của bạn sẽ xác nhận hệ thống quản lý đã được thiết kế đúng với tiêu chuẩn yêu cầu và đạt được mục tiêu quy định của tổ chức. Trong suốt quá trình đánh giá, đội ngũ của chúng tôi sẽ đánh giá năng lực của hệ thống quản lý để thực hiện đúng theo yêu cầu của các quy định, quy tắc và hợp đồng. Vào giai đoạn cuối của cuộc đánh giá, chúng tôi sẽ thông báo kết quả của giai đoạn 1. Nếu kết quả được chấp nhận, bạn sẽ nhận được thư xác nhận thực hiện giai đoạn 2. Bạn cũng sẽ được định trước khoản thời gian chỉnh sửa các lỗi trái với quy tắc.

Giai đoạn 2

Đội ngũ thực hiện của bạn dưới sự giám sát của người quản lý đánh giá sẽ xem xét toàn bộ hệ thống quản lý từ những quy cách phá vỡ nhỏ nhất có thể xảy ra. Mục tiêu của cuộc đánh giá là xác nhận hệ thống quản lý tuân theo đúng với tất cả tiêu chuẩn được yêu cầu, và tổ chức của bạn sẽ thực hiện hệ thống hiệu quả hơn từ đó hoàn thành mục tiêu chính sách của công ty. Bạn sẽ được định trước thời gian để khắc phục các lỗi không theo quy định.

Chứng nhận

Khoảnh khắc của sự tin cậy, Ở giai đoạn này, công ty đã đạt được giấy chứng nhận và sẽ có tên trong danh mục công ty được chứng nhận cùng ngành và khác ngành của Intertek. Khi bạn có được giấy chứng nhận, bạn sẽ có được sự tin tưởng của khách hàng nhờ vào chất lượng của giấy chứng nhận

Theo dõi sự đánh giá

Hàng năm hoặc giữa năm đánh giá giám sát sẽ kiểm tra lại (thực hiện dựa trên yêu cầu của bạn) và theo dõi bởi sự đánh giá đáng tin cậy bảo đảm tuân theo đúng luật.

Intertek Vietnam

Lầu 1 & 2 Tòa nhà E-Town
EW,364 Cộng Hòa, Phường
13, Quận Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh

T: +84-8-62971099

F: + 84-8-629 2904

E: cg.vietnam@intertek.com

www.intertek.vn

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với
chúng tôi website: www.intertek.vn